

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH**

Số: 123 /UBND-NC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tánh Linh, ngày 08 tháng 02 năm 2017

V/v trả lời công văn giải trình
của Công ty TNHH Tư vấn
xây dựng Gia Phú.

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Phú;
Địa chỉ: Thôn 8, xã Gia An.

UBND huyện Tánh Linh nhận được Công văn số 01/GTr-CTGP ngày 06/01/2017 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Phú về việc giải trình kiểm tra công trình Nhà làm việc Đoàn thể xã Gia An của Phòng Kinh tế và Hạ tầng. Qua xem xét nội dung giải trình, Chủ tịch UBND huyện trả lời như sau:

Ngày 28/12/2016, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có kiểm tra chất lượng và Giấy phép xây dựng công trình Nhà Đoàn thể xã Gia An, huyện Tánh Linh, tại thời điểm kiểm tra phát hiện một số bộ phận, cấu kiện công trình thi công không đúng với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; ngày 04/01/2017, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng đối với đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Vũ Linh và đơn vị quản lý dự án kiêm giám sát là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Phú với hành vi vi phạm nghiệm thu không đúng chất lượng thi công thực tế phần đắp nền nhà, được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 31 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ.

Theo giải trình của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Phú tại Công văn số 01/GTr-CTGP ngày 06/01/2017 thì trên thị trường hiện nay không còn loại đất pha cát, công trình hiện nay đang thi công chưa thanh toán khối lượng và đã có biên bản xử lý kỹ thuật từ đắp đất pha cát thành đắp đất cấp 3.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra và nội dung biên bản ngày 28/12/2016 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đoàn kiểm tra đã chụp lại hình ảnh hiện trạng phần đắp đất nền và biên bản nghiệm thu số 11 ngày 22/11/2016 đã ký giữa đơn vị thi công và đơn vị giám sát thể hiện đối tượng nghiệm thu là đắp cát nền (*có hình ảnh biên bản kèm theo*), về phía đơn vị thi công và giám sát không xuất trình được biên bản xử lý kỹ thuật và đơn vị giám sát đã đồng ý nghiệm thu để cho đơn vị thi công thi công tiếp phần bê tông nền nhà đá (4x6)cm bên trên. Hiện nay, trên thị trường đất pha cát (*hay còn gọi là cát dơ*) có đơn giá cao hơn đất cấp 3 và một số nơi trên địa bàn huyện vẫn còn kinh doanh để đáp ứng nhu cầu đắp nền công trình, khi Đoàn kiểm tra phát hiện thi công sai so thiết kế thì đơn vị thi công và đơn vị giám sát mới tiến hành xử lý kỹ thuật để giải trình là không đúng theo trình tự, quy trình, đối tượng nghiệm thu, công tác giám sát công trình chưa chặt chẽ dẫn đến một số sai sót như đã nêu trong biên bản ngày 28/12/2016.

Như vậy, việc việc giải trình của đơn vị tư vấn là không đúng với tình hình thực tế đã thi công, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã lập Biên bản vi phạm hành chính của đối với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Phú và Công ty TNHH Xây dựng Vũ Linh là đúng theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ. Do đó, UBND huyện không xem xét đối với việc giải trình của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Phú, đề nghị Công ty nghiêm chỉnh chấp hành theo nội dung của các biên bản đã được lập và UBND huyện sẽ ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh trả lời đề Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Phú được rõ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT huyện (Đ/c Bắc);
- CVP, PVP. HĐND và UBND huyện (T);
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- UBND xã Gia An;
- Công ty TNHH Xây dựng Vũ Linh;
- Lưu: VT, Quân (10b).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Lâm